



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๑๑๖,๒๑๑๘

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๑๔

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง  
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา  หนังสือ  ประกาศ  ระเบียบ  คำสั่ง  
สำนักบริหารกลาง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม

จึงเรียนมาเพื่อ  ทราบ  
 ทราบและถือปฏิบัติ  
 ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางสาวชณิญา หิรัญสุทธิ)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ประกาศสำนักบริหารกลาง  
เรื่อง เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม

ด้วยสำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่งดงาม

สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่าผู้บริหารและบุคลากรจะร่วมกันขับเคลื่อนให้สำนักบริหารกลาง เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดีที่ยากทำ” ภายใต้อุดมการณ์ ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยกำหนดเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมส่งเสริม เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยกำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย และไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยกำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๕. มีค่านิยมและทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวชณัญญา หิรัญสุทธิ)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง